

# Sức trẻ khôi doanh nghiệp tỉnh

Phát huy vai trò của tuổi trẻ, những năm qua, Đoàn Thanh niên (ĐTN) khôi doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp.



Đoàn Thanh niên và con em người lao động Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề tham gia vệ sinh khuôn viên Đền thờ Bác Hồ tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Chị Nguyễn Thị Kim Chung, Bí thư ĐTN khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Mặc dù có nhiều khó khăn trong phát triển tổ chức ĐTN trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước song Đoàn khối vẫn có nhiều giải pháp vận động các đơn vị thành lập tổ chức đoàn. Kết quả, 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 3 tổ chức đoàn, nâng số tổ chức đoàn đến nay lên 38 tổ chức với 2.400 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong khối đã khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực trong sản xuất, kinh doanh, nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sáng tạo. Cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" đã trở thành sân chơi khởi nguồn và thúc đẩy đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp. Từ năm 2022 đến nay, các cơ sở đoàn trong khối có gần 100 sáng kiến, trong đó có nhiều sáng kiến hay, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp.

Điển hình, ĐTN Viên thông Thái Bình có giải pháp bảo đảm an toàn chất lượng đường truyền phục vụ hội nghị truyền hình quốc tế tỉnh Thái Bình,



Đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

triển khai phần mềm quản lý văn bằng cho ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của VNPT. ĐTN Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình có sáng kiến bột trợ lực và công nghệ nấu mới, tăng gạo, giảm đường cho bia hơi. ĐTN Bưu điện tỉnh có sáng kiến hướng dẫn các đơn vị phòng tránh các sai phạm về hóa đơn điện tử, xây dựng biểu mẫu quản lý hàng hóa. Ngoài ra, ĐTN khối doanh nghiệp tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như trồng cây xanh, trao quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó, tổ chức

ngày hội hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, Đoàn khối đã kêu gọi các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia ủng hộ chương trình "Siêu thị 0 đồng" tặng quà cho 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp với tổng trị giá trên 117 triệu đồng; tặng 12.000 kính chắn giọt bắn, 3.218 lọ dung dịch sát khuẩn cho doanh nghiệp khó khăn và các khu cách ly; trao tặng 32 công trình thanh niên trị giá 54 triệu đồng...

Anh Phạm Trung Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề cho biết:

Tháng 3/2021, ĐTN Công ty được thành lập đúng lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Khi đó, ĐTN đã trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều đoàn viên, thanh niên đã thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng bắt nhịp được với các phương pháp làm việc mới, vận hành những máy móc thiết bị hiện đại, sử dụng thành thạo các phần mềm có độ phức tạp cao để gia tăng năng suất lao động. Từ đó, kết quả sản xuất, kinh doanh, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước, góp phần củng cố niềm tin của người lao động, đoàn viên, thanh niên vào chủ trương của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp.

Anh Đinh Văn Tú, Bí thư ĐTN Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Từ khi thành lập Công ty Điện lực Thái Bình (năm 1966) thì tổ chức đoàn của Công ty cũng được thành lập. Suốt chặng đường từ đó đến nay ĐTN đều là lực lượng nòng cốt, xung kích trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, Ban Chấp hành ĐTN đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, giải pháp để góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như phong trào "Thanh niên với công tác giảm tổn thất điện năng, giảm suất sử cơ", "Thi đua đảm nhận các công trình thanh niên, phần việc thanh niên", "Thanh niên đi đầu công tác chuyển đổi số", "Thực hiện 5S đối với đường dây và trạm biến áp lưới điện trung hạ áp", tham gia chương trình "1 triệu sáng kiến" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động...

Thời gian tới, ĐTN khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" với phương châm "Ở đâu có đoàn viên ở đó có hoạt động sáng tạo", "Mỗi đoàn viên, thanh niên có một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn có một hợp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn có một vườn ươm sáng tạo", xứng đáng là lực lượng chủ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

THU THỦY

# QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHÚ CHÂU Điểm tựa phát triển kinh tế

Được thành lập tháng 11/1996 với 36 thành viên ban đầu, đến nay, sau gần 27 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Phú Châu (Đông Hưng) đã mở rộng địa bàn hoạt động sang xã Trọng Quan, đồng thời phát triển lên 1.831 thành viên, trở thành điểm tựa trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Là một trong những khách hàng vay vốn mang lại hiệu quả cao, gia đình anh Nguyễn Văn Dương (thôn Tăng, xã Phú Châu) không ngừng mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH May HT Song Long. Nhờ lại những ngày đầu tiếp nhận vốn tín dụng của Quỹ TDND Phú Châu với số tiền được vay ban đầu 40 triệu đồng, sau tăng lên hơn 1 tỷ đồng, tôi đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và quy mô sản xuất. Đến nay Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 250 lao động với thu nhập trung bình 7,8 triệu đồng/người/tháng; doanh thu trung bình đạt hơn 3 tỷ đồng/tháng. Sản xuất, kinh doanh hiệu quả, gia đình anh Dương luôn thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ đối với Quỹ TDND Phú Châu.

Với gia đình ông Phạm Văn

Wang (thôn Phạm, xã Phú Châu), nguồn vốn của Quỹ TDND Phú Châu chính là đòn bẩy quan trọng giúp gia đình mở được cơ sở kinh doanh đồ gỗ nội thất. Khởi nghiệp ban đầu là cơ sở thu mua phế liệu, ông Vương đã vay vốn của Quỹ TDND Phú Châu để duy trì phát triển, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực sản xuất nhựa thờ và kinh doanh đồ gỗ nội thất, từ đó tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập trung bình từ 6,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ông Vương tâm sự: Gia đình tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay là do có sự hỗ trợ tích cực của nguồn vốn Quỹ TDND Phú Châu. Cán bộ Quỹ rất tận tình nên các thủ tục vay vốn được thực hiện nhanh chóng, kịp thời; cùng với đó, lãi suất cho vay hợp lý đã tạo thuận lợi cho gia đình trong việc hoàn trả gốc và lãi.

Đến ngày 30/6/2023, Quỹ TDND Phú Châu cho 353 lượt thành viên vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt hơn 115 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt hơn 110 tỷ đồng; tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt gần 194 tỷ đồng, trong đó vốn huy động tiết kiệm đạt gần 178 tỷ đồng, tăng 11,3% so với thời điểm 31/12/2022; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 158 tỷ đồng, tăng 3,4% so với thời điểm 31/12/2022. Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Quỹ TDND Phú Châu cho biết: Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, để thúc đẩy tăng trưởng

tín dụng, Quỹ tích cực tìm kiếm khách hàng tốt, đủ uy tín, năng lực tài chính và có phương án vay vốn khả thi để tập trung cho vay; tích cực nâng cao vị thế, tạo dựng niềm tin của nhân dân địa phương đối với Quỹ; đồng thời, phân công 13 cán bộ, nhân viên phụ trách theo địa bàn với các nhiệm vụ cụ thể từ việc tìm kiếm khách hàng, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đến đôn đốc thu nợ gốc và lãi. Ngoài ra, Quỹ luôn bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, trên cơ sở đó đưa ra mức lãi suất phù hợp để tăng vốn huy động cũng như giải ngân cho vay. Đến nay Quỹ đang duy trì lãi suất cho vay phổ biến ở mức 0,93%/tháng.

Không chỉ thực hiện tốt vai trò điều hòa vốn trong phát triển kinh tế địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển hoạt động theo mô hình "ngân hàng thôn nhỏ", thời gian qua, Quỹ TDND Phú Châu chủ động mở rộng, phát triển dịch vụ chuyển tiền, đáp ứng kịp thời các nhu cầu giao dịch của khách hàng, từ đó nâng cao uy tín, vị thế, thương hiệu trên địa bàn hoạt động, đồng thời mở rộng thị trường, thu hút đông đảo khách hàng giao dịch tại Quỹ. 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số chuyển tiền của Quỹ đạt 120 tỷ đồng, trong đó doanh số chuyển đi đạt 60 tỷ đồng, doanh số chuyển

MINH HƯƠNG



Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trang Thu (thôn Tăng, xã Phú Châu) phát triển sản xuất từ nguồn vốn vay Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Châu.

# Ứng dụng công nghệ tia UV xử lý vi sinh vật gây bệnh tại các trang trại chăn nuôi lợn

Được thực hiện tại Thái Bình từ tháng 3/2022 - 6/2023, đề tài "Ứng dụng công nghệ tia UV (Ultra Violet - tia cực tím) xử lý vi sinh vật gây bệnh có trong nguồn nước và dụng cụ bảo hộ tại các trang trại chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Bình" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện đã bước đầu mang lại hiệu quả cho các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ về mục đích thực hiện đề tài, Tiến sĩ Phạm Hồng Trang, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chủ nhiệm đề tài cho biết: Thực tế trong thời gian vừa qua bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại rất lớn trên đàn lợn không chỉ ở Thái Bình mà trong cả nước. Đối với các bệnh mới nổi như bệnh dịch tả lợn châu Phi và một số bệnh chưa có vắc-xin tiêm phòng cho đàn lợn thì việc vệ sinh phòng bệnh là khâu rất quan trọng để có thể bảo đảm được sức khỏe của đàn lợn và tính kinh tế trong sản xuất của người chăn nuôi. Bên cạnh các biện pháp sử dụng hóa chất vệ sinh phòng bệnh truyền thống, việc sử dụng tia UV là phương pháp đã và đang được khuyến cáo bởi ưu điểm của phương pháp này là không bị quá liều và không gây tổn dư. Do đó, nhằm đánh giá hiệu quả của tia UV trong diệt khuẩn môi trường nước, làm cơ sở khoa học cho việc triển khai, áp dụng

các biện pháp an toàn sinh học tiên tiến, hiện đại và nâng cao hiệu quả phòng bệnh trên đàn vật nuôi, chúng tôi đã thực hiện đề tài "Ứng dụng công nghệ tia UV xử lý vi sinh vật gây bệnh có trong nguồn nước và dụng cụ bảo hộ tại các trang trại chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Bình". Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã khảo sát, thu thập mẫu nước và mẫu dụng cụ bảo hộ tại các trang trại chăn nuôi lợn vừa và nhỏ tại 3 huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư; tiến hành lắp đặt 2 hệ thống đèn UV khử khuẩn nước và 2 tủ UV khử trùng dụng cụ bảo hộ tại 2 trang trại quy mô vừa và nhỏ.

Trang trại nuôi lợn của gia đình anh Lê Minh Tiến, thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) là 1 trong 2 trang trại được chọn để thực hiện đề tài. Sau thời gian ứng dụng công nghệ tia UV để xử lý vi sinh vật gây bệnh có trong nguồn nước và dụng cụ bảo hộ, tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy trên đàn lợn đã giảm nhiều. Anh Tiến cho biết: Hiện tại trang trại của gia đình tôi có 500 con lợn thịt và 50 con lợn nái. Trước đây, khi chưa áp dụng công nghệ tia UV xử lý vi sinh vật gây bệnh trong nguồn nước, gia đình tôi chủ yếu dùng nước giếng khoan đã được xử lý bằng hệ thống lọc thô để vệ sinh phòng bệnh cho lợn, song tình trạng lợn bị tiêu chảy vẫn còn nhiều. Sau khi sử dụng hệ thống đèn UV khử khuẩn nước và tủ UV khử trùng dụng cụ bảo hộ, tỷ lệ lợn tiêu chảy giảm từ 50% xuống chỉ còn khoảng 1%, đàn lợn khỏe mạnh, phát triển tốt. Hơn nữa, hệ thống đèn UV, tủ UV rất dễ sử dụng. Tôi mong muốn việc ứng dụng công nghệ tia UV sẽ tiếp tục được nhân rộng tại nhiều trang trại chăn nuôi lợn của địa phương để mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho các hộ chăn nuôi.

Theo báo cáo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đề tài

khoảng 0,99 - 1,65%. Tiến sĩ Phạm Hồng Trang, chủ nhiệm đề tài thông tin thêm: Để đến UV hoạt động với hiệu suất tối ưu, các hộ chăn nuôi cần lắp bộ lọc thô trước đèn UV để bảo đảm nước trong, không bị đục vì đèn UV không phải là máy lọc nước, không thể loại bỏ mùi vị hoặc mùi hôi, hóa chất, huyền phù, kim loại nặng và các tạp chất khác. Các hạt cặn gây ra độ đục của nước ảnh hưởng lớn đến hiệu quả diệt khuẩn của đèn UV. Bên cạnh đó, ngoài việc lắp đặt đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, các hộ chăn nuôi cần lưu ý không được tiếp xúc mắt trực tiếp với đèn

UV, cần thay bóng đèn theo định kỳ để bảo đảm hiệu quả của tia UV.

Ông Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Ứng dụng công nghệ tia UV để diệt khuẩn từ lâu đã được sử dụng trong lĩnh vực y học như dùng tia UV tiêu diệt vi khuẩn trên bề mặt, dụng cụ cũng như trang thiết bị bảo hộ đặt tại các bệnh viện... Tia UV được sử dụng sau khi áp dụng các biện pháp khử trùng hóa học nhằm bảo đảm hiệu quả toàn diện trong việc phòng ngừa sự lây nhiễm chéo các vi khuẩn gây bệnh trong môi trường. Sở

Khoa học và Công nghệ đã và đang nỗ lực áp dụng các biện pháp khoa học tiên tiến để phòng, chống dịch bệnh trên chăn nuôi, phù hợp với tiến trình phát triển rất nhanh của ngành chăn nuôi tại Thái Bình hiện nay. Chính vì thế, kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài đã cung cấp những dữ liệu rất quan trọng, là cơ sở để chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng bệnh cho đàn vật nuôi, phục vụ phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và bền vững.

THU THỦY



Sau khi ứng dụng công nghệ tia UV trong chăn nuôi, đàn lợn của gia đình anh Lê Minh Tiến, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy giảm nhiều.